



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 26

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และฉบับที่ 24 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 การเปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติในการประชุมวันที่ 19 มีนาคม 2564 ให้ปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยปรับระดับเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นพื้นที่ควบคุม โดยเริ่มปรับระดับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เช่น พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บางแค เป็นต้น ประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของตนเองที่อาจมีผลกระทบต่อสังคม หากประเมินแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ขอให้นักศึกษาปรึกษาหัวหน้าภาควิชาเพื่อดูแลการเรียนการสอนให้นักศึกษา และให้บุคลากรปรึกษาผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
2. ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่มาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด เช่น พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บางแค เป็นต้น ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ให้จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยในรายวิชาที่มีเฉพาะการบรรยาย ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ส่วนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็นอภิปราย และยกปัญหาพร้อมกัน ให้สอนในชั้นเรียนได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จำนวนนักศึกษาในห้องเรียนต้องเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยต่อพื้นที่ และควรจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
4. ในรายวิชาที่จำเป็นต้องมีภาคปฏิบัติ หรือต้องมีการทดลอง คณะและภาควิชาอาจพิจารณาให้จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็นในรายวิชานั้นได้ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุด
5. เนื่องจาก ศบค. ประกาศให้ผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมในทุกพื้นที่ จึงขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง 3.2 ตารางเมตรต่อคน อยู่ในห้องเรียนไม่เกิน 2 ชั่วโมง จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในพื้นที่อื่นๆ นอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น

6. มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของทุกคน ดังนั้น หากนักศึกษาและบุคลากรมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ หรือคาดว่าพบผู้ป่วย รวมถึงพบเหตุการณ์และการดำเนินการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กรณี COVID-19 ภายใน มจร.” ที่ bit.ly/Wereport และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิในกรณีที่ตนมีอาการของโรค เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ประสานงานในการจัดการผลประโยชน์และความคุ้มครองจากประกันภัยส่วนบุคคลให้ต่อไป

7. กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องสำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และรายงานให้อธิการบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564



(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์
กรณี COVID-19 ภายใน มจร.